

Số: 105/TTr-TTYT

A Lưới, ngày 03 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến đóng góp về cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị Y tế mua sắm của Trung tâm Y tế huyện A Lưới năm 2023

Kính gửi: Hội đồng Khoa học kỹ thuật Ngành Y tế

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ vào Quyết định số 420/QĐ-SYT ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán chi sự nghiệp Y tế lần 2 năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới;

Căn cứ vào Công văn số 3099/SYT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trả lời Trung tâm Y tế huyện A Lưới về điều chỉnh danh mục mua sắm trang thiết bị năm 2023;

Căn cứ vào Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị Y tế tại các cơ sở công lập.

Căn cứ vào biên bản họp hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 22 tháng 09 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện A Lưới về việc lựa chọn danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của máy xét nghiệm huyết học tự động, máy giặt công nghiệp, máy theo dõi sản khoa, đèn mổ trần, máy phân tích nước tiểu tự động.

Để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của cơ quan đơn vị. Trung tâm Y tế huyện A Lưới có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị như sau

1. Danh mục dự kiến mua sắm:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Đơn giá dự kiến (Triệu VNĐ)	Thành tiền (Triệu VNĐ)	Nguồn kinh phí mua sắm
01	Máy xét nghiệm huyết học tự động	Cái	01	294	294	Nguồn ngân sách tỉnh

02	Máy giặt công nghiệp	Cái	01	260	260	Nguồn ngân sách tỉnh
03	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng	Cái	01	31	31	Nguồn ngân sách tỉnh
04	Đèn mổ treo trần 1 nhánh	Cái	01	196	196	Nguồn ngân sách tỉnh
05	Máy phân tích nước tiểu tự động	Cái	01	69	69	Nguồn ngân sách tỉnh
	Tổng				850	

Bảng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

2. Định mức Trang thiết bị Y tế:

Trung tâm Y tế huyện A Lưới được phê duyệt định mức trang thiết bị Y tế theo Quyết định số 281/QĐ-SYT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua rà soát đối chiếu với định mức đã được duyệt thì số lượng các Trang thiết bị dự kiến mua sắm không vượt quá định mức đã được duyệt cụ thể:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Định mức đã duyệt	Số lượng hiện có	Số lượng dự kiến	Ghi chú
01	Máy xét nghiệm huyết học tự động	Cái	02	02	01	Đã hỏng 01 cái
02	Máy giặt vắt các loại	Cái	02	01	01	Chưa có máy giặt công nghiệp
03	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng	Cái	02	01	01	
04	Đèn mổ treo trần 1 nhánh	Cái	02	01	01	
05	Máy phân tích nước tiểu tự động	Cái	02	01	01	

- Máy xét nghiệm huyết học tự động: Hiện tại Trung tâm Y tế A Lưới có 02 máy, nhưng 01 máy sử dụng từ năm 2013 đến nay máy đã hỏng không sửa chữa được, đơn vị đã làm hồ sơ gửi Sở để thanh lý máy hỏng đó.

3. Về sự cần thiết và hiệu quả đầu tư:

- Đối với máy xét nghiệm huyết học tự động: Hàng tuần bệnh viện thực hiện lấy máu xét nghiệm huyết học trung bình khoảng 500 bệnh nhân, hiện tại bệnh viện có 02 máy xét nghiệm huyết học nhưng 01 máy đã hỏng, nếu máy đang dùng mà hỏng thì bệnh viện không đáp ứng kịp thời cho công tác khám chữa bệnh với lượng bệnh nhân như vậy. Bên cạnh đó có những đợt bệnh viện

còn triển khai công tác khám sức khỏe cán bộ trên địa bàn, khám tuyển sinh nghĩa vụ quân sự, khám tuyển sinh Công An nhân dân cần phải có 02 máy để duy trì hoạt động. Vì vậy cần thiết phải đầu tư mua mới để đảm bảo công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

- Đối với Máy giặt công nghiệp: Hiện tại tổng số giường bệnh của bệnh viện là 120 giường, với lượng bệnh nhân trung bình hàng tuần khoảng 700 lượt nằm điều trị nội trú tại bệnh viện, bệnh viện đang sử dụng máy giặt dân dụng 11kg để giặt quần áo bệnh nhân còn lại chăn, màn, ga vẫn phải giặt bằng tay vì máy không đủ công suất hoạt động, với lại máy giặt dân dụng hoạt động nhưng trong tình trạng không ổn định và hay hư hỏng. Bên cạnh đó thời tiết trên địa bàn huyện A Lưới lượng mưa quanh năm lớn, độ ẩm cao sử dụng máy giặt dân dụng luôn trong tình trạng quá tải, máy vắt không kỹ, đồ vải không kịp khô để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Do đó để đáp ứng kịp thời cho công tác giặt sấy cần thiết phải đầu tư 01 máy giặt công nghiệp.

- Đối với máy theo dõi sản khoa 2 chức năng: Hàng tuần bệnh viện trung bình có khoảng 90-100 ca đến khám thai, 25-30 ca sinh đẻ. Hiện tại bệnh viện có 01 máy theo dõi sản khoa sử dụng năm 2010, đến nay máy đã hỏng không sửa chữa được. Để đáp ứng nhu cầu khám và theo dõi cho sản phụ khoa việc đầu tư mua sắm máy theo dõi sản khoa là rất cần thiết.

- Đối với đèn mổ treo trần 1 nhánh: Trong những năm gần đây, công tác phẫu thuật của bệnh viện đã có nhiều bước tiến đáng kể, bệnh viện thực hiện phẫu thuật trung bình 7-10 ca/tuần. Hiện tại bệnh viện có 02 phòng mổ, nhưng chỉ đang vận hành 01 phòng mổ, có nhiều lúc có 2 bệnh nhân cần phẫu thuật cùng lúc thì không có phòng để phẫu thuật nhất là những trường hợp cấp cứu sản khoa. Để phục vụ tốt công tác phẫu thuật cho hai mảng ngoại và sản thuận tiện đáp ứng nhu cầu phẫu thuật của bệnh nhân, bệnh viện dự kiến đầu tư các trang thiết bị để triển khai phòng mổ 2, trong đó đầu tư lắp đặt 01 đèn mổ treo trần 1 nhánh là rất cần thiết mang lại hiệu quả cao.

- Đối với máy xét nghiệm nước tiểu: Hàng tuần bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu trung bình khoảng 350 bệnh nhân. Hiện tại bệnh viện có 01 máy xét nghiệm nước tiểu đang hoạt động nhưng sử dụng từ 2013, thời gian gần đây máy hay báo lỗi, tuy đã được khắc phục nhưng tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng. Nếu máy đang dùng mà hỏng thì bệnh viện không đáp ứng kịp thời cho công tác khám chữa bệnh với lượng cần xét nghiệm như vậy. Vì vậy cần thiết phải đầu tư mua mới để đảm bảo công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Với số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh như trên và thời gian sử dụng thiết bị theo quy định là 10 năm thì việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị như

danh mục dự kiến để phục vụ bệnh nhân nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện là hoàn toàn hiệu quả.

Để việc mua sắm trang thiết bị theo quy định hiện hành của nhà nước. Bệnh viện kính trình Hội đồng Khoa Học Kỹ Thuật ngành đóng góp ý kiến về cấu hình kỹ thuật của các loại thiết bị y tế nêu trên (*Gửi kèm tờ trình là bảng danh mục, cấu hình, tính năng kỹ thuật của các loại trang thiết bị*).

Kính mong sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành./.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 102/TTr-TTYT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện A Lưới).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Khoa Dược -TTB- VTYT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Bách Thắng